

BỘ LAO ĐỘNG

CÔNG VĂN số 1081 - LD - TL ngày 23-7-1964 về việc xếp lương cho cấp dưỡng, nhân viên, trực tiếp phục vụ cho bệnh nhân ở các bệnh viện, bệnh xá.

Kính gửi :

Các ông Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, cơ quan đoàn thể trung ương,

Các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh,

Các ông Giám đốc Sở, Trưởng ty, Trưởng phòng Lao động,

Đồng kính gửi :

Ban Thư ký Tổng công đoàn Việt-nam,

Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 3316-TH ngày 9-12-1963 về việc xếp lương cho nhân viên phục vụ ở các nhà ăn tập thể, Bộ Lao động đã ra thông tư hướng dẫn thi hành chủ trương ấy.

Xét tính chất nghiệp vụ và vị trí công tác của những cấp dưỡng cho bệnh nhân ở các bệnh viện, bệnh xá, Bộ Lao động thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Y tế cho xếp những cấp dưỡng ấy theo bảng lương của nhân viên phục vụ nhà ăn tập thể.

Sau đây là mấy vấn đề cần chú ý :

1. Chỉ những cấp dưỡng, nhân viên phục vụ, tiếp phẩm, thủ kho ở các bếp trực tiếp phục vụ cho bệnh nhân ở các bệnh viện, bệnh xá mới được chuyển xếp lương.

2. Tiêu chuẩn, nguyên tắc xếp lương phải căn cứ vào sự quy định tại điểm 2 mục II trong thông tư số 13 ngày 23 tháng 7 năm 1964 của Bộ Lao động mà vận dụng cho sát với yêu cầu công tác nấu ăn ở bệnh viện, bệnh xá.

3. Tiền lương tăng thêm do việc chuyển xếp lương này do quỹ tiền lương dài thọ ; đối với các bệnh viện, bệnh xá ở khu vực hành chính sự nghiệp thì các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh, các Bộ, cơ quan có bệnh viện, bệnh xá làm phương án theo mẫu kèm (1) gửi cho Bộ Lao động xét phân bổ thêm quỹ tiền lương.

(1) Mẫu không đăng công báo.

4. Những người được chuyển xếp lương sẽ được hưởng lương mới từ ngày 1 tháng 6 năm 1964.

Hà-nội, ngày 23 tháng 7 năm 1964

Bộ trưởng Bộ Lao động

NGUYỄN VĂN TẠO

BỘ THỦY LỢI

THÔNG TƯ số 39-TL-TT ngày 21-12-1964 bổ sung thông tư số 18-TL-TT ngày 25-6-1964 về chế độ nghỉ hàng năm 12 ngày cho công nhân làm những nghề có hại đến sức khỏe trong ngành thủy lợi.

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI

Kính gửi :

Viện Thiết kế,

Viện Nghiên cứu,

Công ty xây lắp,

Nhà máy cơ khí và các Ty Thủy lợi.

Căn cứ tinh thần thông tư số 33-TL-TT ngày 1-11-1963 của Bộ hướng dẫn thi hành chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân làm những nghề có hại đến sức khỏe trong ngành thủy lợi và thông tư bổ sung số 36-TL-TT ngày 30-11-1964 về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật ;

Căn cứ tinh thần công văn số 717-LT-BH ngày 18-5-1964 của Bộ Lao động hướng dẫn tạm thời việc áp dụng chế độ nghỉ hàng năm 12 ngày đối với công nhân làm những nghề đã được xét duyệt bồi dưỡng bằng hiện vật ;

Xét điều kiện làm việc của công nhân, viên chức ngành thủy lợi và sau khi đã thống nhất ý kiến với Bộ Lao động ;

Bộ bổ sung thêm (tiếp theo thông tư số 18-TL-TT ngày 25-6-1964) một số chức danh nghề nghiệp đã được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật nay được nghỉ hàng năm 12 ngày như sau :

I. ĐỐI TƯỢNG

a) Loại được hưởng bồi dưỡng mỗi ngày bằng 0đ45 thường xuyên (số ngày lao động được bồi dưỡng bằng 50% tổng số ngày công lao động trong năm hoặc bằng 6 tháng trở lên), thêm :

— Công nhân rèn búa ván loại 600kg.